

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2020

BÁO CÁO

Tổng kết công tác của cơ quan Tổng cục năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2019

(Tài liệu tại Hội nghị đại biểu công chức, người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2020)

PHẦN I

KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA CƠ QUAN TỔNG CỤC NĂM 2019

Ngày 22 tháng 2 năm 2019, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Tổng cục Thống kê. Nghị quyết Hội nghị đã thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 được nêu trong Báo cáo Kết quả công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của cơ quan Tổng cục Thống kê, trong đó nhấn mạnh các nội dung chủ yếu sau:

(1) Bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong và ngoài nước; biên soạn và công bố kịp thời các tài liệu phân tích trên cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê.

(2) Thực hiện tốt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các cuộc điều tra thường xuyên của Ngành.

(3) Thực hiện tốt công tác điều chỉnh quy mô GDP; triển khai thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát nhằm bổ sung kết quả của một số hoạt động kinh tế chưa được thu thập và biên soạn trong chỉ tiêu GDP, GRDP và các Đề án lớn khác của Ngành.

(4) Nghiên cứu, cải tiến và áp dụng một số phương pháp thống kê mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê, đặc biệt trong hoạt động thu thập thông tin qua các cuộc điều tra bằng việc sử dụng công cụ máy tính bảng, ứng dụng phiếu điện tử; cụ thể hóa các nội dung phối hợp với Bộ ngành, địa phương trong sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê.

(5) Xây dựng Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc thay cho năm 2010 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; Xây dựng khung chỉ tiêu và sổ tay hướng dẫn giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020.

(6) Triển khai biên soạn tài liệu hướng dẫn, thiết kế bộ công cụ thu thập thông tin, xây dựng quy trình, phương pháp đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

(7) Thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, trong đó tập trung vào xây dựng chức năng nhiệm vụ; đổi mới, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị tại Cơ quan Tổng cục; tiếp tục thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

(8) Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và công tác quản lý tài chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2019.

(9) Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường quản lý hiệu quả của các dự án hợp tác.

(10) Chú trọng công tác quản lý điều hành và nâng cao chất lượng công tác văn phòng phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

(11) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng; tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển.

(12) Tiếp tục quan tâm các hoạt động Đảng, đoàn thể để xây dựng đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu ngành, yêu nghề, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Tổng cục; tăng cường đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục quan tâm và chăm lo đời sống của công chức, viên chức và người lao động.

Năm 2019, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục đã bám sát Nghị quyết trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tất cả các nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết đã được cụ thể hóa thành những công việc cụ thể. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, khắc phục khó khăn. Bên cạnh đó, cơ quan Tổng cục Thống kê luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng, Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành. Do vậy, cơ quan Tổng cục đã triển khai thành công các nhiệm vụ được Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động năm 2019 thống nhất thông qua, cụ thể:

I. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM THÔNG TIN THỐNG KÊ

1. Tổ chức thu thập và xử lý thông tin

1.1. Về điều tra và xử lý thông tin thống kê

Trong năm 2019 đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện 30 cuộc điều tra và Tổng điều tra thống kê theo kế hoạch, trong đó:

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả công đoạn của Tổng điều tra với rất nhiều đổi mới về phương pháp và hình thức điều tra nhằm nâng cao chất lượng số liệu, minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian

điều tra, và tiết kiệm nguồn lực so với phương pháp điều tra truyền thống bằng phiếu giấy, được điều tra viên hỏi, phần khởi trong việc sử dụng thiết bị thông minh trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kết quả Tổng điều tra được công bố sớm hơn so với kỳ Tổng điều tra trước (*kết quả sơ bộ được công bố vào ngày 11/7/2019, kết quả chính thức được công bố vào ngày 19/12/2019*). Việt Nam là nước đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm hiện nay sử dụng thiết bị di động của điều tra viên thông kê cho công tác thu thập thông tin với nhiều chủng loại thiết bị khác nhau mà vẫn đem lại thành công với chi phí thấp. Việc ứng dụng thành công phiếu điều tra điện tử trong thu thập số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được cộng đồng quốc tế, thống kê các nước đánh giá cao và đề nghị Tổng cục Thống kê Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm như cơ quan Thống kê quốc gia Srilanca và cơ quan Thống kê quốc gia Lào ... phương pháp thu thập số liệu bằng phiếu điều tra điện tử trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Việt Nam đã được đưa lên Trang thông tin điện tử của cơ quan Thống kê Liên hợp quốc và Quỹ Dân số phát triển Liên hợp quốc. Kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ngoài việc cung cấp thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, giám sát thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam, Cơ sở dữ liệu của Tổng điều tra năm 2019 có sớm so với năm 2009 phục vụ kịp thời cho việc triển khai các văn bản chỉ đạo điều hành của Quốc hội, Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; cung cấp số liệu chính thức, cập nhật và chính xác cho các tiểu ban chuẩn bị tài liệu Đại hội Đảng bộ các cấp, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kết quả Tổng điều tra năm 2019 cũng là nguồn thông tin quan trọng để phục vụ đánh giá chính sách, chiến lược giai đoạn 2011 - 2020, định hướng xây dựng chính sách, chiến lược giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch 2021 - 2025 của ngành Dân tộc; kết quả sơ bộ của Tổng điều tra năm 2019 đã được Ủy ban Dân tộc sử dụng để xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; đề án này đã được Quốc hội thông qua, ban hành tại Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019.

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019: Đây là lần thứ hai, Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số, công tác phối hợp có nhiều thuận lợi hơn so với kỳ điều tra năm 2015. Tổng cục Thống kê phối hợp với Ủy ban Dân tộc, xác định nội dung, xây dựng phương án điều tra, tổ chức tập huấn và triển khai thu thập thông tin tại địa bàn. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các công đoạn của cuộc điều tra tiếp tục được đẩy mạnh.

Khảo sát mức sống dân cư: là cuộc điều tra khó, phức tạp, với nhiều nội dung, thông tin thu thập theo phương pháp hồi tưởng, do vậy Tổng cục đã chỉ đạo thực hiện tốt các khâu: Rà soát, hoàn thiện phương án điều tra, phiếu điều tra, xây dựng và chọn mẫu, rà soát địa bàn điều tra, tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông lồng ghép một số nội dung thu thập thông tin về sử dụng công nghệ thông tin vào Khảo sát mức sống dân cư năm 2019 để có thông tin phục vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông. Công tác tập huấn đang từng bước được đổi mới, Tổng cục đang xây dựng bài giảng điện tử để tập huấn cho điều tra viên.

Điều tra lao động việc làm được tiến hành hàng tháng bao gồm nhiều thông tin về tình trạng việc làm và thu nhập của người lao động. Đặc biệt, năm 2019 cuộc điều tra này có nhiều đổi mới: áp dụng phương pháp thu thập thông tin bằng thiết bị điện tử tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở tất cả các tháng điều tra; cải tiến bảng hỏi, trở thành nước đầu tiên thành công trong việc áp dụng song song hai khái niệm, định nghĩa về việc làm của Tổ chức Lao động Quốc tế trong cùng một bảng hỏi; lồng ghép các câu hỏi về lao động di cư quốc tế trong quý IV năm 2019.

Điều tra doanh nghiệp năm 2019: Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2019 đã được đổi mới cơ bản: (1) Tiếp tục khai thác thông tin hồ sơ hành chính từ ngành Thuế; (2) Cài đặt thông tin đánh giá thực trạng về công nghiệp hỗ trợ trong ngành chế biến, chế tạo và bổ sung thêm thông tin về hoạt động dịch vụ logistics; (3) Mở rộng điều tra các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lên 59 đơn vị do Tổng cục tổ chức thực hiện; (4) Triển khai điều tra sớm một tháng so với năm 2018 (thời điểm điều tra năm 2018 là 01/4) nhằm phục vụ công tác tổng hợp kết quả điều tra phục vụ biên soạn Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 và các năm tiếp theo.

Chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Tổng cục đã thành lập Tổ công tác chuẩn bị Tổng điều tra kinh tế năm 2021, dự thảo Kế hoạch tổng thể thực hiện Tổng điều tra, Tờ trình và Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ về việc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 để xin ý kiến Bộ, ngành... Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, Tổng cục Thống kê đã hoàn thiện các tài liệu và báo cáo Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Các cuộc điều tra thường xuyên khác nhìn chung đều được chuẩn bị cẩn thận và triển khai theo đúng phương án, bảo đảm nguồn thông tin để biên soạn các báo cáo thống kê.

Việc xử lý thông tin các cuộc điều tra được thực hiện đúng quy định của phương án điều tra. Các loại phiếu điều tra đảm bảo tính chính xác, tính logic của thông tin, số liệu. Xử lý, tổng hợp số liệu đảm bảo các nguyên tắc tính toán thống kê, có kiểm tra, so sánh, đánh giá, phúc tra, đối chiếu với nguồn thông tin

trước đây, đảm bảo thông tin các cuộc điều tra được xử lý minh bạch, đầy đủ, chính xác, khách quan, kịp thời.

1.2. Áp dụng công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý số liệu

Việc ứng dụng thiết bị di động và Webform trong thu thập thông tin đã nâng cao chất lượng số liệu, hạn chế các sai sót trong khâu nhập tin, rút ngắn thời gian xử lý và công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các cuộc điều tra thống kê khác như: Điều tra giá tiêu dùng, giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình... Bên cạnh đó, các chương trình phần mềm tin học chuyên ngành về nhập tin, xử lý các cuộc điều tra như SPSS, STATA, R... được cập nhật thường xuyên và sử dụng khá hiệu quả.

Trong năm 2019 đã hoàn thành việc tích hợp chương trình phần mềm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước hàng tháng với chương trình phần mềm điều tra quý và năm. Điều tra công nghiệp tháng (IIP) và xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến chế tạo hàng quý được thực hiện nhập dữ liệu điều tra và tổng hợp số liệu với chương trình phần mềm trực tuyến, số liệu tổng hợp không có sự chênh lệch giữa Trung ương và địa phương, giảm tải cho các địa phương không phải gửi báo cáo.

2. Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê

2.1. Biên soạn Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng và một số chỉ tiêu thống kê tổng hợp

Tổng cục Thống kê đã biên soạn và phổ biến kịp thời Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng phục vụ các phiên họp thường kỳ của Chính phủ; biên soạn các ấn phẩm thống kê phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Nội dung báo cáo có nhiều cải tiến phản ánh sát thực tế diễn biến tình hình kinh tế - xã hội qua từng tháng, quý và cả năm 2019, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, trong nước gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,... Các báo cáo kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê đã phản ánh kịp thời tình hình thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng cục Thống kê đã xây dựng và cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế từng quý và cả năm 2019 với các giải pháp cụ thể báo cáo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ trong chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2019 đã được Quốc hội thông qua. Đồng thời, hàng tháng trước mỗi phiên họp Chính phủ thường kỳ, Tổng cục đã báo cáo Văn phòng Chính phủ những nét chủ yếu về kinh tế - xã hội trong tháng, quý; làm rõ thêm các vấn đề trọng tâm cũng như những giải pháp cụ thể cần quan tâm trong chỉ đạo điều hành. Tổng cục Thống kê đã chủ động xây dựng

kịch bản kiểm soát lạm phát, phối hợp tốt với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ trong công tác quản lý, điều hành giá, xây dựng các phương án điều chỉnh giá và cung cấp thông tin để Chính phủ điều chỉnh giá một số mặt hàng do Nhà nước quản lý như: điện, dịch vụ y tế, giáo dục... phù hợp với biến động thực tế của thị trường, đồng thời bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát Quốc hội đề ra.

Tổng cục Thống kê đã ước tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2019 báo cáo Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sử dụng cho công tác chỉ đạo, điều hành và báo cáo Chính phủ, giúp Chính phủ có căn cứ để xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Bên cạnh các báo cáo thường xuyên, Tổng cục Thống kê đã hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng giao như: Lần đầu tiên Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố “Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019” gồm những thông tin đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2018; Hoàn thành ấn phẩm lưu hành nội bộ “Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá thực chất tình hình các nguồn lực của nền kinh tế giai đoạn 2011-2015”; Biên soạn và cập nhật số liệu tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 phục vụ Tổ biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Hội nghị của Chính phủ về cải tiến năng suất lao động quốc gia do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vào ngày 07/8/2019.

2.2. Biên soạn Niên giám thống kê và các ấn phẩm thống kê

Trong năm 2019, Tổng cục Thống kê đã chủ động biên soạn cuốn sách “Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011 – 2017” cung cấp tài liệu quan trọng cho Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp thường trực Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm và tác động tới tăng trưởng của cả nước giai đoạn 2011 – 2017.

Công tác biên soạn các ấn phẩm thống kê tiếp tục được đẩy mạnh, Tổng cục đã biên soạn và phát hành nhiều ấn phẩm trong đó có các nội dung phân tích chuyên sâu. Niên giám Thống kê quốc gia tiếp tục được cải tiến về nội dung và hình thức nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng tin. Các ấn phẩm thông tin thường kỳ như Tạp chí Con số và Sự kiện, Bản tin Chỉ số giá hôm nay, Thông tin khoa học thống kê, tờ gấp thông tin kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của địa phương... được duy trì đúng thời hạn, cải tiến về nội dung và hình thức. Tạp chí Con số và Sự kiện đã đưa vào hoạt động tạp chí điện tử thu hút được nhiều độc giả (**lượng truy cập đến nay là gần 1,4 triệu lượt**).

2.3. Phổ biến thông tin thống kê

Cung cấp và phổ biến thông tin thống kê được đẩy mạnh theo hướng kịp thời, đầy đủ, bình đẳng, khách quan và minh bạch đến mọi đối tượng sử dụng

thông tin thống kê bằng nhiều hình thức. Tổng cục đã xây dựng và công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2019 theo quy định Luật Thống kê. Hình thức phổ biến thông tin thống kê được đẩy mạnh thông qua Trang Thông tin điện tử, các ấn phẩm của Ngành và phương tiện thông tin đại chúng khác nên đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu thường xuyên, đột xuất của các đối tượng dùng tin.

Trong năm 2019 Tổng cục Thống kê đã tổ chức thành công các cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý I, quý II và 6 tháng, quý III và 9 tháng, quý IV và cả năm 2019. Đặc biệt việc biên soạn thông cáo báo chí được đổi mới theo hướng đưa ra nhận định nhằm nhấn mạnh những thành quả, hạn chế trong từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi hơn cho phóng viên báo chí trong việc đưa tin. Đồng thời Tổng cục đã hướng dẫn quy trình họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng và cả năm cho các Cục Thống kê cấp tỉnh, khuyến khích thực hiện từ tháng 6 năm 2019 (có 7 Cục Thống kê tổ chức thành công họp báo 6 tháng đầu năm 2019; 20 Cục Thống kê tổ chức thành công họp báo năm 2019) và bắt buộc thực hiện từ năm 2020. Bên cạnh đó, lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo các đơn vị đã thường xuyên chủ động trao đổi thông tin với báo chí, tham gia các chương trình truyền hình để làm rõ hơn tình hình kinh tế - xã hội của đất nước cũng như các hoạt động lớn của Ngành. Chủ động phổ biến tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm và giải trình một số nội dung do đại biểu Quốc hội nêu ra.

Bên cạnh việc phục vụ tốt yêu cầu thông tin của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Tổng cục Thống kê tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp thông tin thường xuyên, đột xuất tới các đối tượng dùng tin khác trong nước, các tổ chức quốc tế như: Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, Ban thư ký ASEAN, IMF, WB, FAO, ESCAP, ILO, UNDP, UNFPA, UNICEF, WHO, Đại sứ quán của nhiều nước... Số liệu thống kê kinh tế - xã hội của các quốc gia và vùng lãnh thổ cũng được Tổng cục Thống kê thu thập và phổ biến đến các đối tượng dùng tin trong nước qua trang thông tin điện tử và Niên giám Thống kê.

2.4. Hợp tác chia sẻ thông tin với các Bộ, ngành Trung ương và Sở, ngành địa phương

Tổng cục Thống kê đã chủ động phối hợp tốt với các Bộ, ngành như: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Tổng cục Thuế... trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin phục vụ biên soạn chỉ tiêu GDP, GRDP và báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý và năm 2019; xây dựng kịch bản kinh tế và biên soạn các báo cáo đột xuất khác phục vụ công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành.

3. Công tác đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước và tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Công tác đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước

Tổng cục Thống kê đã hoàn thiện báo cáo đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010 - 2017 trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và báo cáo Bộ trưởng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Bộ Chính trị. Kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 - 2017 đã phản ánh xác thực quy mô, năng lực của nền kinh tế, bức tranh kinh tế của đất nước được nhận dạng sát thực tế và rõ nét hơn, nâng cao vị thế kinh tế của đất nước trong khu vực và thế giới, việc đánh giá lại quy mô GDP của toàn bộ nền kinh tế và GRDP của địa phương là căn cứ quan trọng để xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tổng cục Thống kê đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, các hãng thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền về đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 - 2017. Kết quả đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010 - 2017 đã được Tổng cục Thống kê gửi báo cáo cho Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành và tổ chức họp báo công bố vào ngày 13/12/2019.

3.2. Công tác đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đồng thời với việc đánh giá lại quy mô GDP, Tổng cục Thống kê đã rà soát đánh giá lại quy mô, cơ cấu, tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2010 – 2018 và một số chỉ tiêu liên quan, Tổng cục Thống kê đã gửi cho các địa phương dùng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng trong xây dựng mục tiêu và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương giai đoạn 2021-2025.

4. Công tác phân tích và dự báo

Công tác phân tích, dự báo tiếp tục được tăng cường, ngay từ đầu năm Tổng cục Thống kê đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức kinh tế vĩ mô, các phương pháp và ứng dụng phần mềm phân tích định lượng cho các thành viên của Tổ phân tích và dự báo thống kê.... Các hoạt động trên đã giúp công tác phân tích và dự báo thống kê đạt được những kết quả tích cực như: Biên soạn một số chuyên đề nhằm đưa ra những căn cứ, luận giải về sự biến động của nền kinh tế trong năm 2019; biên soạn một số chuyên đề phân tích chuyên sâu có chất lượng cao, được sử dụng làm tài liệu tham khảo, tài liệu họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: Chuyên đề Tăng trưởng các vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2011-2017; chuyên đề Năng suất lao động và giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng năng suất lao động của Việt Nam; chuyên đề Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

II. HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỐNG KÊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 VÀ CÁC ĐỀ ÁN LỚN CỦA NGÀNH

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý

Trong năm 2019 với sự chủ động của các đơn vị, công tác xây dựng và hoàn thiện môi trường pháp lý về hoạt động thống kê đã đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm về tiến độ và chất lượng. Tổng cục Thống kê đã trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành: Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê; Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 quy định về Bộ chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững của Việt Nam; Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 30/7/2019 quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 quy định năm 2020 làm năm gốc thay cho năm 2010 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Bên cạnh đó Tổng cục Thống kê đang biên soạn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam báo cáo Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; biên soạn và trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư một số Thông tư quan trọng để hoàn thiện môi trường pháp lý cho công tác thống kê trong những năm tới như: Thông tư về khu vực thể chế Việt Nam; Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

2. Thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011–2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Tổng cục Thống kê đã hướng dẫn và đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương tiến hành đánh giá 8 năm (2011-2018) thực hiện Chiến lược thuộc lĩnh vực Bộ, ngành, địa phương phụ trách; tổng hợp, biên soạn Báo cáo kết quả 8 năm thực Chiến lược. Kết quả thực hiện các chương trình hành động tập trung vào các nội dung: Hoàn thiện thể chế, khuôn khổ pháp lý và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê; Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến và xây dựng, chuẩn hóa các quy trình thống kê theo chuẩn mực quốc tế; Thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động thu thập thông tin thống kê; Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê; Đẩy mạnh phân tích và dự báo thống kê; Phát triển nhân lực làm công tác thống kê; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê; Tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động thống kê.

Đặc biệt, năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng điều chỉnh hoạt động quản lý chất lượng thống kê nhà nước. Tổng cục đang soạn thảo, trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó Tổng cục đã hoàn thành một số tài liệu liên quan đến chất lượng thống kê theo yêu cầu của các tổ chức thống kê của Liên hợp quốc như bảng hỏi của OECD với 257 câu hỏi về hệ

thống kê của Việt Nam và bảng hỏi của Paris 21 với hơn 100 câu hỏi về khai thác nguồn dữ liệu lớn để sản xuất số liệu thống kê nhà nước.

3. Thực hiện các đề án lớn của Ngành

3.1. Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Với sự nỗ lực của các đơn vị trong Ngành, công tác biên soạn GRDP 6 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019 được thực hiện đúng kế hoạch, trong quá trình biên soạn đã phát hiện bất cập về nguồn thông tin, cách thức phối hợp giữa các Vụ Thống kê chuyên ngành với Cục Thống kê cấp tỉnh. Lãnh đạo Tổng cục đã yêu cầu các đơn vị phối hợp rà soát, đối chiếu số liệu từng trường hợp cụ thể để nâng cao chất lượng biên soạn và công bố số liệu ước tính GRDP 6 tháng đầu năm 2019 và cả năm 2019 đúng hạn.

3.2. Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Ngày 01/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát. Thực hiện Đề án, trong năm 2019, Tổng cục Thống kê đã triển khai những công việc:

- Tổ chức họp báo công bố về nội dung Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát vào ngày 20/2/2019.

- Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án, trong năm 2019, Tổng cục Thống kê đã triển khai các nội dung sau: (1) Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm quốc tế đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát qua việc hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khu vực kinh tế phi chính thức với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Thống kê Pháp và Viện quốc gia về Thống kê và thông tin Peru; (2) Xác định các đặc điểm nhận dạng cơ bản, các yếu tố cấu thành và nguyên nhân phát sinh, hoạt động khu vực kinh tế này ở Việt Nam làm căn cứ để lập danh mục các hoạt động kinh tế chưa được quan sát; (3) Xây dựng và hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình gửi các đơn vị thuộc Tổng cục và các Cục Thống kê cấp tỉnh (tại Công văn số 1127/TCTK-TKQG ngày 13/9/2019); (4) Tiến hành nghiên cứu, rà soát và bổ sung nguồn thông tin để tính toán thành tố thứ năm - hoạt động bị bỏ sót trong các chương trình thu thập thông tin cơ bản - là một trong năm thành tố của khu vực kinh tế chưa được quan sát. Kết quả của việc nghiên cứu, rà soát, đánh giá các hoạt động bị bỏ sót trong chương trình thu thập thông tin cơ bản đã bổ sung thông tin quan trọng phục vụ đánh giá lại quy mô GDP cả nước và GRDP của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho giai đoạn 2010-2017.

- Đang phối hợp với Bộ, ngành liên quan thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả bước đầu thực hiện Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát và kế hoạch triển khai năm 2020.

3.3. Dự án xây dựng hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại Thông báo số 70/TB-BKHĐT ngày 22/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại cuộc họp ngày 17/8/2019, Tổng cục đã lập Đề án xây dựng hệ thống sản xuất thông tin thông kê điện tử. Hiện Đề án đã được trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư. Trong khuôn khổ của Đề án, Tổng cục đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành một số hạng mục để phục vụ cho Lễ khánh thành Trung tâm điều hành của Bộ.

3.4. Đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin – truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết gọn là Đề án 501)

Thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 501, Trong năm 2019, Tổng cục Thống kê đã thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng đề xuất các dự án thành phần để triển khai Đề án 501, xây dựng dự toán kinh phí và báo cáo chủ trương đầu tư cho từng dự án và dự án tổng thể, trình Bộ trưởng xem xét, có công văn gửi Bộ Tài chính về tổng dự toán kinh phí triển khai Đề án 501.

- Nâng cấp hạ tầng tối thiểu đáp ứng thực hiện thành công các nhiệm vụ của Ngành như: (1) Hệ thống thư điện tử hiện đã được nâng cấp và quản lý tập trung tại Trung tâm máy chủ của Tổng cục, theo đó dung lượng mỗi hòm thư đã được tăng thấp nhất là mức chuyên viên từ 500Mb lên 3Gb đáp ứng việc gửi nhận báo cáo thống kê và trao đổi công việc. Hệ thống bảo vệ và chặn thư rác cũng đã được nâng cấp và cải thiện rõ rệt; (2) Hệ thống máy chủ và lưu trữ tại Trung tâm máy chủ cũng được từng bước nâng cấp đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ mới bảo đảm năng lực xử lý các Tổng điều tra, điều tra của Tổng cục và gần nhất đặc biệt là ứng dụng phiếu điều tra điện tử (CAPI và webform) đạt 99,9% và xử lý kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng như ứng dụng CAPI trong các cuộc điều tra định kỳ: Chỉ số giá tiêu dùng, Lao động việc làm, Biến động dân số... Trong thời gian qua, một số máy chủ tại Cục Thống kê cấp tỉnh cũng được trang bị thay thế kịp thời do hư hỏng bảo đảm thông suốt hệ thống trong toàn Ngành; (3) Hệ thống mạng được thay thế bổ sung bảo đảm duy trì kết nối ổn định và an toàn, an ninh; (4) Máy trạm được trang bị bảo đảm thực hiện công việc: giai đoạn 2012-2017 Tổng cục trang bị gần 2000 máy tính để bàn phân bổ trong toàn ngành đáp ứng gần 70% yêu cầu thay thế sử dụng trong vòng 5 năm và 100% máy tính sử dụng trong vòng 10 năm.

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Tổng cục đánh giá hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hệ thống CAPI và webform thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là rất lớn và khó huy động nguồn lực đầu tư ban đầu. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Tổng cục Thống kê mạnh dạn triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin cho hệ thống thu thập thông tin (CAPI và webform) của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành công và đạt hiệu quả cao.

3.5. Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030

Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017. Tổng cục đã xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án. Đến nay, Đề án đã hoàn thành 1 trong 6 nội dung quan trọng đó là biên soạn và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030. Các nội dung khác của Đề án, xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp lý về quản lý chất lượng thống kê; xây dựng, hoàn thiện các tiêu chuẩn thống kê; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý chất lượng thống kê; tổ chức đánh giá và báo cáo chất lượng thống kê đang trong quá trình thực hiện.

3.6. Đề án Chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN về Thống kê của Việt Nam năm 2020

Tổng cục đã xây dựng Đề án Chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN về thống kê của Việt Nam năm 2020 và được Bộ trưởng phê duyệt vào tháng 6 năm 2019. Hiện tại, Tổng cục đang xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Đề án và phối hợp với Ủy ban quốc gia về ASEAN năm 2020, Ban Thư ký ASEAN triển khai nhiều hoạt động của năm Chủ tịch ASEAN về Thống kê.

Việc Tổng cục Thống kê sớm xây dựng Đề án “Chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê của Việt Nam năm 2020” thể hiện tính chủ động cũng như cam kết mạnh mẽ, trách nhiệm cao của thống kê Việt Nam trong việc duy trì sự ổn định và phát triển của thống kê khu vực. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thống kê Việt Nam phát huy vai trò dẫn dắt các hoạt động của cộng đồng thống kê ASEAN, nâng cao vị thế, vai trò, là dịp để quảng bá về đất nước, con người Việt Nam nói chung cũng như thể hiện lòng hiếu khách, tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức thống kê Việt Nam nói riêng với các quốc gia trong khu vực và cộng đồng Thống kê quốc tế.

3.7. Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 – 2020

Tổng cục Thống kê đã hoàn thành Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 của Đề án Hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020, trình Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 2109/TTr-BKHĐT ngày 02/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp tục triển khai các hoạt động năm 2019 của Kế hoạch thực hiện Đề án Hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện chia sẻ và cung cấp thông tin thống kê theo thỏa thuận đã ký với ASEAN; tham dự các hoạt động và các kỳ họp của Thống kê ASEAN.

Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của thống kê Việt Nam. Sau 4 năm thực hiện, Đề án đã góp phần đáng kể vào tăng cường năng lực thống kê của Việt Nam trong các lĩnh vực tài khoản quốc gia, thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa, thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ, đầu tư trực tiếp nước ngoài. Thống kê Việt

Nam đã từng bước nâng cao vị thế, từ chỗ chỉ tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của các quốc gia phát triển đến chỗ đã bước đầu cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thống kê cho các quốc gia trong khu vực ASEAN như Cam-pu-chia, Lào, My-an-ma, nâng cao tầm ảnh hưởng đến các quốc gia khác trong khu vực.

III. CÔNG TÁC PHƯƠNG PHÁP CHẾ ĐỘ THỐNG KÊ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Công tác phương pháp chế độ thống kê

Tổng cục Thống kê luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng phương pháp thống kê mới nhằm nâng cao chất lượng của các sản phẩm thống kê. Năm 2019 công tác phương pháp chế độ thống kê đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, thể hiện cụ thể như sau:

Phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu áp dụng khái niệm mới về lao động việc làm theo khuyến nghị của ILO trong Điều tra lao động việc làm 2019 và các năm tiếp theo để tiến tới biên soạn các chỉ tiêu lao động việc làm theo khái niệm mới tại Việt Nam; Phối hợp với chuyên gia về thống kê giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và chuyên gia thống kê giá của Thổ Nhĩ Kỳ rà soát và tiếp tục hoàn thiện phương pháp luận về thống kê giá; Nghiên cứu, cải tiến nhiều phương án điều tra như Phương án điều tra giá tiêu dùng thời kỳ 2020 - 2025, các phương án điều tra trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản...

Về xây dựng Khung chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2020, Tổng cục Thống kê đã biên soạn tài liệu hướng dẫn Bộ, ngành xây dựng Khung chỉ tiêu giám sát, đánh giá việc thực hiện các đề án, chương trình của Bộ, ngành được Chính phủ giao thực hiện trong Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Hiện nay Tổng cục đang hoàn thiện tài liệu trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ, ngành.

Ban hành Kế hoạch điều tra đối với các cuộc điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia năm 2020. Công tác thẩm định dự thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê và phương án điều tra của các Bộ, ngành, địa phương được thực hiện thường xuyên theo đúng quy định của Luật Thống kê.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin

Tổng cục Thống kê đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê. Với kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, năm 2019 Tổng cục Thống kê được vinh danh là “Cơ quan nhà nước chuyên đổi số xuất sắc” do Hội truyền thông số Việt Nam trao tặng.

2.1. Hạ tầng công nghệ thông tin

Hạ tầng công nghệ thông tin được duy trì, bảo đảm thông tin và truyền đưa dữ liệu trong toàn hệ thống thông suốt. Công nghệ thông tin tiếp tục hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, tập trung và phục vụ hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp và phổ biến thông tin thống kê. Cụ thể:

- Hệ thống mạng là một mạng diện rộng kết nối với nhau bằng đường truyền chuyên dụng. Tại mỗi điểm kết nối của mạng diện rộng là một mạng cục bộ có máy chủ, thiết bị kết nối, thiết bị an ninh bảo mật để kết nối người dùng.

- Hệ thống mạng diện rộng được trang bị máy chủ, thiết bị tương đối hiện đại và đồng bộ.

- Hệ thống điện và giám sát cũng được trang bị đầy đủ, đồng bộ (bao gồm: hệ thống lưu điện, máy phát điện; hệ thống theo dõi, giám sát và cảnh báo lỗi cho người quản trị; hệ thống cảnh báo độ ẩm, nhiệt độ và phòng chống cháy nổ; hệ thống cửa từ và camera giám sát).

- Máy trạm đã cung cấp đủ cho công chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục.

2.2. Phần mềm ứng dụng trong hoạt động thống kê

Trong năm 2019 ngành Thống kê đã ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển từ phương thức điều tra truyền thống trên phiếu giấy sang điều tra trên phiếu điện tử. Bước đầu chuyển từ phương pháp điều tra trực tiếp sang điều tra gián tiếp thông qua phiếu điều tra trực tuyến; thực hiện chuyển mạnh từ quản lý dữ liệu phân tán sang quản lý tập trung; ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều khâu hơn của quy trình điều tra, một số cuộc điều tra đã được ứng dụng công nghệ thông tin vào hầu hết quy trình (như Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019). Bên cạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và thu thập thông tin từ dữ liệu hành chính từng bước được hiện đại hóa (đã sử dụng nhận gửi điện tử đối với chế độ báo cáo quốc gia và tiếp nhận dữ liệu quản lý thuế tự động qua mạng).

- Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong phổ biến thông tin thống kê: Trong năm 2019 Tổng cục Thống kê đã hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê mới, hướng đến những phương tiện phổ biến dữ liệu hiện đại, thân thiện và thuận lợi cho cả phía người sử dụng thông tin thống kê và quản trị nội dung. Từng bước đẩy mạnh hình ảnh hóa dữ liệu trong phổ thông tin. Tiếp tục xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội vĩ mô, vi mô phục vụ người sử dụng thông tin tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin thống kê.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng thông tin thống kê, như: quản lý cán bộ, quản lý thi đua khen thưởng; quản lý phân bổ dự toán, quản lý lương và chi thường xuyên; quản lý văn bản và công việc.

- Trong công tác điều hành, Tổng cục Thống kê đã tổ chức tập huấn và đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, triển khai việc ứng dụng chữ ký số và xử lý văn bản trên môi trường mạng, từng bước thay thế việc gửi và nhận văn bản giấy. Hiện nay tất cả các đơn vị đã áp dụng công nghệ thông tin trong việc gửi nhận báo cáo, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo

Công tác quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ trọng yếu, luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng cục. Các đơn vị cơ bản đã thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch bảo đảm cho công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; làm căn cứ để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực, nhất là năng lực trí tuệ và thực tiễn tốt. Đội ngũ công chức, viên chức trong quy hoạch nói chung bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; có phẩm chất chính trị vững vàng, được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn công tác, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao. Năm 2019, Tổng cục Thống kê đã thực hiện công tác quy hoạch lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo cấp Vụ, cấp Cục và tương đương, cấp phòng và tương đương giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 rà soát năm 2019. Trên cơ sở nguồn quy hoạch lãnh đạo các cấp đã được phê duyệt, công tác bổ nhiệm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình. Trong năm 2019, Tổng cục Thống kê đã đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động giữa các đơn vị trong toàn Ngành và kiện toàn lãnh đạo một số đơn vị, cụ thể: điều động và bổ nhiệm 2 Vụ trưởng và tương đương, 1 Phó Vụ trưởng, 5 Cục trưởng, 3 Phó Cục trưởng; bổ nhiệm lần đầu 3 Vụ trưởng, giao Quyền 4 Cục trưởng, giao phụ trách 4 Phó Cục trưởng, 15 Phó Cục trưởng; bổ nhiệm lại 1 Vụ trưởng, 9 Phó Vụ trưởng và tương đương, 6 Cục trưởng, 17 Phó Cục trưởng; Kéo dài thời gian giữ chức vụ 1 Vụ trưởng, 1 Phó Vụ trưởng, 1 Giám đốc, 5 Cục trưởng, 1 Phó Cục trưởng; cho thôi giữ chức vụ 1 Phó Hiệu trưởng và 1 Phó Cục trưởng.

Công tác chính sách, bảo hiểm xã hội, khen thưởng, kỷ luật luôn được thực hiện nghiêm túc, hợp tình, hợp lý và đúng chế độ, chính sách của Nhà nước. Các chế độ trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối chiếu, ghi và chốt sổ bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, người lao động hàng năm được cập nhật thường xuyên; giải quyết các chế độ thai sản, ốm đau, hưu trí, thôi việc...kịp thời, đầy đủ, đúng quy trình và văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức được chú trọng, đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ngành công chức và các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu tiếp tục được tổ chức theo kế hoạch.

Công tác tuyển dụng công chức đang thực hiện theo kế hoạch, Đã công bố điểm thi vòng 2, hiện tại đang khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo; Công tác thi nâng ngạch lên Thống kê viên chính, Chuyên viên chính và thăng hạng Chuyên viên chính ngạch viên chức đã hoàn tất. Tổng cục đã ban hành quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thống kê viên chính 248 công chức, ngạch Chuyên viên chính 3 công chức và thăng hạng Chuyên viên chính 4 viên chức.

2. Công tác thi đua - khen thưởng

Năm 2019, tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Công tác giao kế hoạch, kiểm tra, cập nhật kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua của các đơn vị tại Cơ quan Tổng cục đối với Cục Thống kê cấp tỉnh được thực hiện

thường xuyên, chất lượng chấm điểm được nâng lên một bước, phản ánh sát thực hơn chất lượng thông tin thống kê của các nghiệp vụ của từng đơn vị. Trên cơ sở kết quả chấm điểm thi đua, Tổng cục đã hoàn thành việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2019 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàn thiện hồ sơ đăng ký sáng kiến năm 2019 đối với các cá nhân trong toàn Ngành; xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thống kê Việt Nam”; thực hiện tốt công tác khen thưởng Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và công tác khen thưởng thống kê Bộ, ngành năm 2018, khen thưởng phong trào “ngành Kế hoạch và Đầu tư chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động.

V. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, ĐẦU TƯ

Năm 2019 bám sát nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành, công tác quản lý, sử dụng kinh phí của Tổng cục bảo đảm theo chế độ, định mức tài chính đồng thời tạo chủ động để các đơn vị điều hành theo tiến độ công việc và kinh phí được giao.

1. Công tác phân bổ dự toán và công khai phân bổ dự toán năm 2019

Năm 2019, Tổng cục Thống kê thực hiện việc phân bổ kinh phí cho các công việc thực hiện ngay từ đầu năm, hoàn thành đúng thời hạn quy định của Luật Ngân sách. Trong quá trình thực hiện, vào thời điểm tháng 9 hàng năm, Tổng cục đã thực hiện rà soát, điều chỉnh, phân bổ đảm bảo phù hợp giữa dự toán được giao và nhiệm vụ công việc phải triển khai thực hiện. Dự toán kinh phí được phân bổ bám sát kế hoạch công tác năm 2019, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quan trọng Ngành. Việc công khai phân bổ dự toán cũng được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

2. Công tác quản lý, điều hành và sử dụng dự toán

Tổng cục Thống kê luôn coi trọng việc quản lý, điều hành và sử dụng kinh phí tại các đơn vị dự toán, đảm bảo đúng chế độ tài chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong năm, Tổng cục ban hành nhiều văn bản hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiền lương, định mức, kinh phí các cuộc điều tra, tổng điều tra, kinh phí cải tạo, sửa chữa trụ sở, tăng cường trang thiết bị làm việc, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Tổng điều tra và các cuộc điều tra thường xuyên nhằm hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất trong toàn Ngành.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thanh, quyết toán kinh phí ngày càng được đổi mới, theo hướng chuyên sâu, qua kiểm tra đã chỉ ra những sai sót trong quá trình quản lý tài chính của đơn vị dự toán, đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những trường hợp chưa tuân thủ đúng các quy định về quản lý tài sản. Trong năm 2019, Tổng cục đã hoàn thành chương trình làm việc với Kiểm toán nhà nước về việc Kiểm toán quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công tại Tổng cục Thống kê. Qua quá trình kiểm toán, về cơ bản, công tác quản lý tài chính ngành Thống kê tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Đối với

một số tồn tại, hạn chế, Tổng cục đã có những hướng dẫn, điều chỉnh kịp thời đối với các đơn vị dự toán trong toàn Ngành.

Tiếp tục tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, tài chính, thực hiện đào tạo theo nhiều hình thức như: Tổ chức tập huấn phần mềm kế toán, hướng dẫn nghiệp vụ qua công tác kiểm tra, xét duyệt quyết toán, qua hỗ trợ giải đáp vướng mắc trực tiếp, đặc biệt đối với những đơn vị có thay đổi chủ tài khoản và kế toán. Do vậy, quản lý, điều hành và sử dụng kinh phí đã có sự tiến bộ rõ rệt, các đơn vị đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình.

3. Công tác tăng cường cơ sở vật chất, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, tin học hóa công tác quản lý

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt. Trong năm 2019, Tổng cục Thống kê bố trí thực hiện đầu tư 98 dự án, bao gồm 54 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 sang và 44 dự án khởi công mới. Các dự án thuộc diện khởi công mới về cơ bản đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, thực hiện đầu tư và giải ngân kế hoạch được giao đúng tiến độ. Hiện Tổng cục Thống kê đang tổ chức rà soát thực trạng, triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định của Luật Đầu tư công nhằm tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất cho các đơn vị trong giai đoạn tới.

Cân đối, bố trí kinh phí từ nguồn vốn chi thường xuyên năm 2019 để nâng cấp hạ tầng và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thống kê như: Bố trí kinh phí thực hiện thu thập thông tin bằng thiết bị điện tử; bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Tổng cục.

4. Công tác xây dựng các quy định quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2019, Tổng cục Thống kê tiếp tục làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sửa đổi Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý tài chính chi thường xuyên của Tổng cục Thống kê để trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành trong năm 2020; Làm việc với Bộ Tài chính về định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước cũng như quy định về điều tra, Tổng điều tra thống kê để sửa đổi phù hợp hơn với thực tế công tác quản lý tài chính. Đã ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê quản lý. Ngoài ra, trong năm, Tổng cục cũng đã ban hành nhiều văn bản quy định về định mức các cuộc điều tra, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, hướng dẫn thủ tục, trình tự, quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

VI. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC

Công tác nghiên cứu khoa học tiếp tục được tăng cường, trong đó tập trung vào nghiên cứu các lĩnh vực để giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong thực tiễn hoạt động thống kê cũng như hoạt động chỉ đạo điều hành của Tổng cục. Năm 2019 đã nghiên cứu, thử nghiệm tính chỉ số giá từ dữ liệu giá bán lẻ

hàng hóa và dịch vụ trên các trang thông tin điện tử bán hàng trực tuyến và chỉ số giá bất động sản; phương pháp đo lường khu vực kinh tế chưa được quan sát; phương pháp chuyển đổi năm gốc 2010 sang năm gốc 2020 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh; hoàn thiện Hệ thống tiêu chuẩn thống kê nhà nước; phương pháp luận tính năng suất trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; Đánh giá tác động của thuế môi trường, thuế xăng dầu đến tiêu dùng hộ gia đình ở Việt Nam; xây dựng các công cụ đánh giá chất lượng thống kê nhà nước.

Hoạt động quản lý khoa học: Năm 2019 đã xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020; ban hành Quyết định giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài; tổ chức họp các hội đồng khoa học để xét duyệt đề cương đề tài và nghiệm thu kết quả nghiên cứu các đề tài hoàn thành năm 2019; thực hiện các thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học năm 2018 với Bộ Khoa học và Công nghệ.

VII. CÔNG TÁC THỐNG KÊ NƯỚC NGOÀI, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ODA

1. Công tác thống kê nước ngoài

Công tác thống kê nước ngoài tiếp tục được chú trọng, đã khai thác, cung cấp số liệu và thông tin kịp thời phục vụ biên soạn báo cáo quý, năm cũng như các báo cáo đột xuất của Tổng cục. Trong năm 2019, trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều biến động phức tạp, các Tổ chức quốc tế và các định chế tài chính liên tục cập nhật dự báo về kinh tế thế giới và các quốc gia phát triển, các nền kinh tế mới nổi cũng như các nền kinh tế thuộc khu vực ASEAN, các báo cáo và số liệu thống kê nước ngoài đã góp phần quan trọng trong việc đưa ra các dự báo sát với thực tiễn, làm cơ sở để Chính phủ hoạch định các chính sách phù hợp, ứng phó kịp thời với các diễn biến trong và ngoài nước. Đặc biệt, số liệu thống kê nước ngoài cũng là một trong những nguồn thông tin có giá trị phục vụ việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và 10 năm trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

2. Công tác hợp tác quốc tế

Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2019 bằng Ngân sách nhà nước được xây dựng, phê duyệt ngay từ đầu năm và được triển khai thực hiện phù hợp nhu cầu trên cơ sở nguồn kinh phí hiện có và gắn kết chặt chẽ với chương trình công tác của Tổng cục. Trong năm 2019 đã có 106 đoàn công tác với 185 lượt công chức, viên chức tham dự hội nghị, hội thảo, khảo sát học tập tại nước ngoài (trong đó có 61 lượt công chức, viên chức tham dự bằng ngân sách nhà nước). Trong đó, có các Hội nghị quan trọng như: Kỳ họp lần thứ 50 của Ủy ban Thống kê Liên hợp quốc tại New York, kỳ họp lần thứ 9 của Ủy ban Hệ thống Thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS9) tại Thái Lan, cuộc họp thường niên của SIAP và ESCAP...

Hoạt động hợp tác quốc tế trong năm 2019 của Tổng cục đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, với những thay đổi quan trọng cả về nội dung và

phương thức hợp tác, không chỉ tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật mà còn từng bước thực hiện hỗ trợ, chia sẻ tri thức, công nghệ sản xuất, phổ biến thông tin cho thống kê một số quốc gia trong khu vực. Tổng cục Thống kê luôn chú trọng đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia có hoạt động thống kê phát triển. Cụ thể, năm 2019 Tổng cục Thống kê đã ký biên bản ghi nhớ với Cơ quan Thống kê I-ta-li-a; và tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác song phương với Cơ quan Thống kê Nhật Bản, Lào và Hàn Quốc, đồng thời tích cực tham gia các nhóm nghiên cứu, nhóm công tác của các tổ chức quốc tế như : FAO, ASEAN, SIAP, WB, IMF, ADB... Bên cạnh đó, Tổng cục Thống kê còn hỗ trợ đào tạo về thống kê cho 20 công chức của Cơ quan Thống kê quốc gia Lào trong thời gian 3 tháng. Hiện nay, Tổng cục đang phối hợp với Cơ quan Thống kê Đan Mạch xây dựng đề xuất hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực dữ liệu hành chính; Triển khai hợp tác với Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) nhằm nâng cao năng lực thống kê tài khoản quốc gia.

Thành công trong hoạt động hợp tác quốc tế không những góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của ngành Thống kê nhằm sản xuất và phổ biến số liệu thống kê kịp thời, đầy đủ, minh bạch phục vụ công tác hoạch định chính sách và đồng đạo các đối tượng dùng tin, nâng cao vị thế của Ngành trong cộng đồng thống kê quốc tế mà còn từng bước thay đổi tư duy tổ chức quản lý, tư duy sản xuất và sử dụng dữ liệu thống kê theo tiêu chuẩn hiện đại, cũng như lề lối làm việc, tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ kỹ thuật.

3. Triển khai các dự án ODA

Công tác quản lý dự án được thực hiện theo kế hoạch và có hiệu quả, cụ thể:

- Dự án “Hiện đại hóa sản xuất thống kê của Việt Nam” do WB tài trợ đang tích cực triển khai đồng loạt các hoạt động của cả 3 cấu phần. Các hoạt động đang thực hiện gồm:

+ Cập nhật nội dung, kế hoạch thực hiện và khung giám sát, đánh giá Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để phù hợp với Luật Thống kê . Đồng thời triển khai nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

+ Nghiên cứu đánh giá khả năng lồng ghép dữ liệu thuế, dữ liệu hành chính về giáo dục và hải quan để phục vụ sản xuất số liệu thống kê chính thức trong tương lai.

+ Đánh giá các nền tảng CAPI khác nhau nhằm hài hòa hóa việc sử dụng CAPI tại Tổng cục Thống kê.

Tính đến 30/12/2019, Dự án thực hiện được khoảng 30% khối lượng công việc, dự kiến các hoạt động sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2020

- Dự án Giám sát thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững (SDG) do UNSD tài trợ:

+ Tổng cục Thống kê đã cử công chức, viên chức tham dự tất cả các Hội nghị, hội thảo do Dự án tổ chức ở nước ngoài, đồng thời chia sẻ nội dung, tài liệu, kinh nghiệm của Việt Nam liên quan đến Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững, cũng như nội dung, dữ liệu đặc tả, phân công trách nhiệm thu thập, tổng hợp Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

+ UNSD đã tổ chức tập huấn 3 ngày cho 50 công chức Tổng cục Thống kê và Thống kê Bộ ngành về biên soạn dữ liệu đặc tả các chỉ tiêu SGD và hội thảo bàn tròn thảo luận về những thách thức trong thu thập tổng hợp, biên soạn, chia sẻ và báo cáo dữ liệu về SDG. Đồng thời UNSD đã hỗ trợ đánh giá thực trạng hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục làm cơ sở thiết lập Nền tảng phục vụ biên soạn và phổ biến các chỉ tiêu SDG và xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án những năm tiếp theo.

Đến tháng 12/2019, Dự án thực hiện được 25% khối lượng công việc tại Việt Nam và dự án kết thúc cuối năm 2021.

- Dự án “Cải thiện Hệ thống Thống kê quốc gia Việt Nam” do Chính phủ I-ta-li-a hỗ trợ: Tổng cục Thống kê đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Hợp tác và Phát triển I-ta-li-a và Cơ quan Thống kê quốc gia I-ta-li-a triển khai Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cải thiện hệ thống thống kê quốc gia Việt Nam”. Dự án sẽ kết thúc vào tháng 8 năm 2021.

Tính đến tháng 10/2019, Dự án đã thực hiện được 51% khối lượng công việc, với 1/2 tổng số thời gian, đúng tiến độ quy định và đã đạt được kết quả khả quan ở tất cả 5 hợp phần, đặc biệt là hợp phần phổ biến thông tin với sản phẩm cụ thể là trang Thông tin điện tử mới của Tổng cục đang chuẩn bị đưa vào thử nghiệm.

Bên cạnh các dự án trên, trong năm 2019, Tổng cục Thống kê đã triển khai có hiệu quả Dự án do UNFPA tài trợ; Dự án “Hỗ trợ đảm bảo việc thực hiện quyền trẻ em thông qua lồng ghép quyền trẻ em vào Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của UNICEF trong chương trình quốc gia giai đoạn 2017 - 2021”; Chương trình hợp tác kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông cho Thống kê chính thức do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ; Phối hợp với Cơ quan Thống kê Đan Mạch triển khai nghiên cứu khả thi và xây dựng văn kiện hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực dữ liệu hành chính.

VIII. PHÁP CHẾ, TUYÊN TRUYỀN VÀ THANH TRA THỐNG KÊ

1. Công tác pháp chế, tuyên truyền

Xác định đây là công việc thường xuyên, liên tục, có tác động mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thống kê và chấp hành pháp luật thống kê của các đối tượng cung cấp, sử dụng thông tin thống kê để nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng thông tin thống kê nhà nước góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thống kê; đồng thời nâng cao niềm tin của người sử dụng thông tin thống kê nhà nước, năm 2019 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê đã được Tổng cục Thống kê triển khai đồng bộ, kịp

thời. Ngay từ đầu năm, Tổng cục Thống kê đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2019; chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các báo in, báo điện tử uy tín, có lượng độc giả lớn để tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị lớn trong năm 2019 của Ngành, như: Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 2010-2017, Hội nghị cải thiện năng suất lao động quốc gia, Điều tra doanh nghiệp năm 2019, Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019, kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và đặc biệt tập trung tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của Ngành; trên báo in, báo điện tử, đài phát thanh, truyền; tổ chức lễ ra quân Tổng điều tra; treo băng rôn, khẩu hiệu, dán lô gô, áp phích, chạy xe cổ động, gửi tin nhắn... Biên soạn tài liệu và tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức thống kê dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí.

Công tác góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành xin ý kiến của Tổng cục Thống kê được thực hiện thường xuyên, kịp thời đảm bảo chất lượng. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về thống kê được thực hiện theo quy định. Hoàn thành xây dựng Pháp điển đề mục Thống kê, đã được Hội đồng thẩm định Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định.

2. Công tác thanh tra thống kê

Tổng cục Thống kê đã xây dựng trình Bộ trưởng ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2019; ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành thống kê của Cục Thống kê cấp tỉnh năm 2019, Kế hoạch kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê năm 2019, Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống tham nhũng năm 2019, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2019-2021, đã gửi đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục và Cục Thống kê cấp tỉnh để triển khai thực hiện.

Bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm nâng cao chất lượng thông tin đầu vào, trong năm qua, toàn Ngành đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án điều tra và chấp hành chế độ báo cáo thống kê; đặc biệt đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện Phương án điều tra, Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Phương án điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019. Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những bất cập, thiếu sót, tồn tại, sai phạm; đã yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vi phạm chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục kịp thời.

Năm 2019, Tổng cục Thống kê thực hiện 3 cuộc thanh tra về thực hiện phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 4 cuộc kiểm tra thực hiện phương án điều tra, chế độ báo cáo thống kê; 2 đợt kiểm tra, giám sát Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 1 đợt kiểm tra, giám sát điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 và nhiều đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án các cuộc điều tra thống kê khác.

Thanh tra, kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê đã phát hiện các tồn tại, thiếu sót: Công tác phân chia địa bàn điều tra; công tác lập bảng kê, rà soát bảng kê; công tác tổ chức thu thập thông tin; công tác nhập tin còn có sai sót, chênh lệch. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số nơi còn chưa thực hiện nghiêm túc, chưa thường xuyên,... Các đoàn thanh tra và công chức được giao nhiệm vụ thanh tra độc lập đã kịp thời chấn chỉnh, lập biên bản và kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Việc kiểm tra công vụ trong các lĩnh vực tổ chức cán bộ, quản lý tài chính cũng được triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập của một số Cục Thống kê cấp tỉnh, qua đó Tổng cục đã kịp thời chỉ đạo khắc phục. Các đoàn thanh tra và công chức được giao nhiệm vụ thanh tra độc lập đã kịp thời chấn chỉnh, lập biên bản và kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, toàn ngành Thống kê thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

IX. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

Công tác quản lý, điều hành tại cơ quan Tổng cục tiếp tục được coi trọng. Duy trì các cuộc họp giao ban thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của cơ quan, đơn vị, đồng thời triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của cấp trên cũng như của Ngành, bảo đảm sự thống nhất và thông suốt trong quá trình điều hành. Hội nghị công chức, người lao động được tổ chức đúng quy định bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động, thực hiện công khai dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Các hoạt động tổng hợp, thư ký phục vụ lãnh đạo Tổng cục tiếp tục được thực hiện tốt. Công tác văn thư lưu trữ, quản trị, tài vụ, dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự... đều duy trì tốt. Trong năm 2019 đã ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong văn bản điện tử của Tổng cục Thống kê; Quy chế tổ chức hội nghị, hội thảo của Tổng cục Thống kê. Đã biên soạn và xin ý kiến các đơn vị trong toàn Ngành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm của cơ quan Tổng cục Thống kê. Tổ chức tập huấn sử dụng chữ ký số, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc cho các đơn vị trong Ngành. Đưa vào sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc.

X. HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Năm 2019, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thống kê, cấp ủy tại các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế

hoạch công tác năm, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, phát triển.

Đảng bộ luôn coi công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện quy chế dân chủ là khâu quan trọng trong việc xây dựng môi đoàn kết thống nhất trong cơ quan Tổng cục; thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị đoàn kết thống nhất, đảng viên và công chức, viên chức có lối sống trong sạch lành mạnh, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chi bộ luôn phát huy được vai trò lãnh đạo, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra đảng đối với đảng viên trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt trong công tác phát triển đảng, việc thẩm tra lý lịch được thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, bảo đảm rõ ràng, minh bạch. Tại Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thống kê, năm 2019 đã làm thủ tục báo cáo Đảng ủy cấp trên chuẩn y bổ sung 3 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ, trong đó có 2 đồng chí bổ sung vào Ban thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020. **Bổ sung số lượng đảng viên mới được kết nạp.**

Công đoàn cơ quan Tổng cục và tổ chức công đoàn các đơn vị tiếp tục quan tâm và chăm lo đời sống của công chức và người lao động, đã phối hợp với chính quyền duy trì tốt các hoạt động xã hội như: Thăm hỏi, tặng quà cho các cán bộ, gia đình chính sách, tổ chức gặp mặt tri ân công chức, người lao động là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ nhân ngày thương binh liệt sỹ; gặp mặt cựu chiến binh nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và ngày Quốc phòng toàn dân; tổ chức gặp mặt các cháu là con của công chức và người lao động trong Ngành nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu... Những hoạt động này mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc và động viên các đối tượng chính sách nói riêng và với công chức, viên chức và người lao động cơ quan Tổng cục nói chung.

Đoàn Thanh niên của Tổng cục Thống kê luôn phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tổ chức các hoạt động ngoại khóa để thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt, nâng cao lòng yêu Ngành, yêu nghề.

Ban Thanh tra nhân dân tiếp tục hoạt động có hiệu quả, tập trung vào việc giám sát triển khai thực hiện Chương trình công tác của cơ quan.

Ban Chỉ huy quân sự, Chi hội Cựu chiến binh cơ quan Tổng cục Thống kê tiếp tục hoạt động hiệu quả, nêu cao tinh thần “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong mọi lĩnh vực công tác. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan đã làm việc với Đoàn kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng của Bộ Quốc phòng.

PHẦN II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Năm 2020 tình hình chính trị, kinh tế thế giới dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, trong nước vẫn tiềm ẩn không ít những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến phát triển kinh tế cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được quốc hội phê duyệt. Năm 2020, cả nước tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi tiêu công. Năm 2020 tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị cho Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đặt ra yêu cầu cho ngành Thống kê cung cấp kịp thời, đầy đủ và sát thực thông tin thống kê phục vụ quản lý điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã đưa ra nhiều nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ gắn liền với chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê, đó là “nâng cao năng lực phân tích, dự báo và chất lượng của hệ thống thông tin, thống kê. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thống kê, Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam, các Đề án lớn của ngành Thống kê, nhất là Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát, thống kê dân số, nhà ở, đánh giá lại quy mô GDP theo chuỗi số liệu đến 2020 để cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đại hội Đảng các cấp. Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực; tiến tới kết nối, chia sẻ dữ liệu kinh tế - xã hội thông qua trực liên thông quốc gia. Tăng cường kết hợp chế độ báo cáo thống kê với điều tra thống kê và khai thác dữ liệu thống kê”.

Phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, Tổng cục Thống kê quyết tâm phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác với chủ đề trọng tâm là “**Xây dựng năng lực, ứng dụng phương pháp luận và công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng phục vụ thông tin thống kê**”. Để thực hiện thành công Kế hoạch công tác năm 2020 và nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Cơ quan Tổng cục sẽ bám sát phương châm hành động của Chính phủ năm 2020 là “**Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả**”. Trên cơ sở đó Cơ quan Tổng cục xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2020 như sau:

1. Nâng cao chất lượng thông tin thống kê

1.1. Tổ chức thu thập, xử lý thông tin

Thực hiện hiệu quả với tinh thần trách nhiệm các cuộc điều tra trong Chương trình điều tra năm 2020, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin và xử lý số liệu điều tra đúng tiến độ trong các cuộc điều tra, đặc biệt tập trung điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020, điều tra doanh nghiệp năm 2020. Chuẩn bị nội dung để tổ chức thành công Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cuộc điều tra trong năm 2020.

1.2. Kiểm tra, giám sát hoạt động thống kê và công tác quản lý tài chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thống kê

Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê năm 2020. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành như: tiếp tục tuyên truyền Luật Thống kê và các văn bản liên quan; Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát; Tuyên truyền các hoạt động, sự kiện trong năm Thống kê Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê; Tuyên truyền các cuộc điều tra, kết quả Tổng điều tra thống kê (Điều tra doanh nghiệp năm 2020; Điều tra nông nghiệp, nông thôn giữa kỳ; kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019) ...

Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2020. Theo dõi, hướng dẫn các Cục Thống kê cấp tỉnh thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 và các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng.

Tăng cường công tác kiểm tra tài chính chuyên sâu theo chuyên đề, có biện pháp kiên quyết đối với những trường hợp chưa tuân thủ đúng các quy định về quản lý tài chính đối với các đơn vị trong toàn Ngành. Hướng dẫn công tác điều hành, quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ tài chính. Tổng hợp và xét duyệt quyết toán kinh phí năm 2019 của toàn Ngành đúng thời hạn.

1.3. Hoàn thiện môi trường pháp lý

Trình Bộ trưởng ban hành Thông tư về khu vực thể chế Việt Nam. Triển khai xây dựng Thông tư của Bộ trưởng quy định quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước.

Hoàn thiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam báo cáo Bộ trưởng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra Thống kê quốc gia.

Nghiên cứu sửa đổi Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.

Hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Đánh giá việc thực hiện Luật Thống kê và nghiên cứu xây dựng các hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội phù hợp cho giai đoạn 2021 - 2025.

1.4. Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030

Biên soạn báo cáo kết quả 9 năm thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và chuẩn bị xây dựng Khung chiến lược phát triển thống kê giai đoạn

2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040. Tập trung thực hiện 2 nội dung quan trọng của Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030, gồm: (1) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn thống kê nhà nước; (2) Tự đánh giá chất lượng thống kê theo Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 quy định tại Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thành công Hội nghị về Tổng kết Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và đề xuất khung Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2040.

2. Nâng cao năng lực của ngành Thống kê

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

a) Công tác tổ chức, biên chế

Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê. Kiện toàn mô hình tổ chức của các đơn vị triển khai sáp nhập cấp Phòng, Đề án sáp nhập Chi cục Thống kê cấp huyện thành Chi cục Thống kê liên huyện tại Cục Thống kê cấp tỉnh.

Thực hiện giao biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng cho các đơn vị trong Ngành. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2020 phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị trên nguyên tắc tạo sự công bằng giữa các đơn vị có đặc điểm, đặc thù tương đồng.

b) Công tác cán bộ và thi đua khen thưởng

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp của Tổng cục Thống kê; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thống kê. Tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu: đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với quy định của Nhà nước và đặc thù của Ngành.

Kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của các đơn vị trong Ngành, đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ kế cận; Đồng thời khắc phục tình trạng hẫng hụt, khép kín, thụ động tại các đơn vị trong Ngành.

Tổ chức thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện giao kế hoạch, phân công nhiệm vụ và đánh giá hàng tháng đối với lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công vụ về việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đặc biệt tại

những đơn vị phát sinh đơn thư, phát tán thông tin nặc danh nhằm sớm phát hiện những sai phạm, hạn chế, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ, thực thi công vụ để có giải pháp ngăn chặn kịp thời.

Giao Kế hoạch công tác năm 2021 và chấm điểm thi đua năm 2020 đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục. Hướng dẫn về công tác khen thưởng năm 2020.

2.2. Công tác quản lý tài chính, xây dựng cơ bản

a) Phân bổ dự toán và công khai phân bổ

Thực hiện đúng quy định của nhà nước về phân bổ, điều hành dự toán kinh phí năm 2020. Các đơn vị chủ trì các cuộc điều tra, tổng điều tra làm tốt công tác xây dựng Phương án điều tra với đầy đủ nội dung để làm cơ sở bảo vệ kinh phí với Bộ Tài chính, đồng thời là một trong những căn cứ pháp lý thực hiện việc phân bổ kinh phí điều tra thống kê tại các đơn vị dự toán trong toàn Ngành. Thực hiện công khai phân bổ dự toán theo đúng quy định của Nhà nước.

b) Tăng cường cơ sở vật chất, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, tin học hóa công tác quản lý tài chính và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của toàn Ngành

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra chất lượng thi công các dự án đầu tư xây dựng tại hiện trường thi công; quyết toán các dự án hoàn thành trong giai đoạn trung hạn 2016 - 2020 đúng thời hạn. Thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công để hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về nhà, đất của toàn Ngành.

Hoàn thành việc lập và bảo vệ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của toàn Ngành; Tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành có liên quan về kinh phí để triển khai, thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Thống kê.

c) Xây dựng các quy định quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Biên soạn trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền quản lý tài chính chi thường xuyên của Tổng cục Thống kê trong năm 2020. Xây dựng các văn bản quy định về định mức các cuộc điều tra, tổng điều tra; điều chỉnh, bổ sung các quy định về quản lý tài chính, tài sản công và quản lý chi đầu tư phát triển của toàn Ngành.

2.3. Hợp tác quốc tế, quản lý các hợp phần dự án ODA

Hoạt động hợp tác quốc tế hướng tới thực chất, hiệu quả và thiết thực, góp phần nâng cao năng lực cho Tổng cục Thống kê, đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Tổng cục Thống kê với các Cơ quan Thống kê quốc gia trên thế giới. Cụ thể:

- Tiếp tục củng cố hợp tác với các đối tác truyền thống, các nước đã ký biên bản ghi nhớ và mở rộng quan hệ với các đối tác cả đa phương và song phương.

- Tích cực triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, gồm: Dự án Hiện đại hóa sản xuất thống kê của Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Dự án Cải thiện hệ thống thống kê Việt Nam do Chính phủ I-ta-li-a tài trợ; Đặc biệt, quyết tâm triển khai thành công Dự án công nghệ thông tin và truyền thông do Thống kê Nhật Bản tài trợ để thực hiện thành công Tổng điều tra kinh tế 2021, làm tiền đề trong việc sử dụng phương pháp mới cho các cuộc Tổng điều tra và điều tra trong tương lai.

- Tích cực vận động các dự án hỗ trợ kỹ thuật mới để tận dụng nguồn lực tài chính, kỹ thuật từ các đối tác phát triển, các cơ quan thống kê quốc gia có trình độ thống kê tiên tiến. Phối hợp với Cơ quan Thống kê Đan Mạch xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực hiện thí điểm một số hoạt động sử dụng dữ liệu hành chính cho thống kê chính thức.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh góp phần nâng cao vị thế Thống kê Việt Nam; tích cực, chủ động đăng cai các Hội nghị Thống kê quốc tế và khu vực khi cấp thẩm quyền cho phép.

3. Ứng dụng phương pháp luận và công nghệ tiên tiến

3.1. Công tác phương pháp chế độ thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin

Hoàn thiện khung chỉ tiêu giám sát, đánh giá quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục nghiên cứu cải tiến phương án điều tra, nghiên cứu và ứng dụng phương pháp thống kê mới. Triển khai Thông tư quy định năm 2020 làm năm gốc thay cho năm 2010 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

Tiếp tục thực hiện dự án do cơ quan Thống kê Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận hệ thống điều tra trực tuyến. Phối hợp với Tổng cục Thuế ban hành quy định vận hành hệ thống cầu nối dữ liệu thuế, tiếp tục vận hành hệ thống để nhận, gửi dữ liệu giữa hai cơ quan.

Ban hành Kế hoạch công nghệ thông tin năm 2020; tổ chức nghiệm thu các phần mềm thuộc kế hoạch công nghệ thông tin năm 2019. Xây dựng và hoàn thiện một số công việc ứng dụng công nghệ thông tin chuẩn bị cho điều tra điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 và Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Triển khai phần mềm chế độ báo cáo thống kê bộ, ngành; rà soát cập nhật cơ sở dữ liệu từ Tổng cục Thuế để lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra. Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số và Hệ thống quản lý văn bản trong toàn Ngành.

3.2. Các đề án lớn của ngành

Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát: Lồng ghép các chỉ tiêu để tính toán kết quả sản xuất của các hoạt động kinh tế chưa được quan sát vào các cuộc điều tra thường xuyên. Tiếp tục triển khai Đề án đúng kế hoạch, đúng chương trình hành động được đề cập trong Đề án.

Tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Dự án xây dựng hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử: Xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án Xây dựng Hệ thống sản xuất thông tin thống kê điện tử sau khi Bộ trưởng phê duyệt Đề án; thực hiện các nội dung công việc triển khai trong năm 2020.

Phối hợp với Bộ, ngành, các đơn vị liên quan và Ban Thư ký ASEAN (Cơ quan Thống kê ASEAN) tổ chức thực hiện tốt và thành công các hoạt động trong Đề án chuẩn bị và đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN về Thống kê của Việt Nam năm 2020.

Tiếp tục triển khai tốt và đúng tiến độ các hoạt động năm 2020 của Kế hoạch thực hiện Đề án hội nhập Thống kê ASEAN giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng cục Thống kê.

3.3. Nghiên cứu khoa học

Tiếp tục nghiên cứu khả năng khai thác dữ liệu lớn trong tính toán, biên soạn chỉ tiêu thống kê. Triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học năm 2020 đã được các hội đồng khoa học thông qua đề cương.

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương pháp luận thống kê, tiêu chuẩn thống kê; khai thác nguồn dữ liệu lớn phục vụ sản xuất số liệu thống kê chính thức; nghiên cứu kỹ thuật ước lượng khu vực nhỏ; phương pháp và quy trình đánh giá chất lượng điều tra thống kê. Tổ chức hội thảo khoa học để có căn cứ khoa học, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình thống kê Việt Nam.

3.4. Công tác quản lý điều hành phục vụ hoạt động chuyên môn

Trên cơ sở nhiệm vụ và kế hoạch công tác Ngành, từng đơn vị xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị mình và tổ chức tốt Hội nghị công chức và người lao động ngay từ đầu năm để triển khai nhiệm vụ công tác. Trong xây dựng kế hoạch cần chú ý tổ chức các hội nghị, hội thảo theo hướng lồng ghép các lĩnh vực có nội dung, đối tượng tập huấn tương đồng, nhằm tiết kiệm kinh phí và thời gian; phân công, phân nhiệm rõ ràng và các biện pháp cụ thể về kiểm tra giám sát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch.

Thực hiện tốt việc bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo của Ngành, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê đến từng công chức, viên chức và người lao động. Tăng cường công tác giám sát thực hiện kế hoạch công tác của các đơn vị. Rà soát, cập nhật một số quy chế hiện hành để phù hợp với tình hình mới, như: Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước, Quy chế Chi tiêu nội bộ cơ quan Tổng cục Thống kê....

Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các công tác văn phòng, tăng cường họp trực tuyến, “phòng họp không giấy tờ”, xử lý văn bản điện tử đạt 100% vào tháng 6/2020.

4. Nâng cao chất lượng phục vụ thông tin thống kê

4.1. Biên soạn và phổ biến thông tin thống kê

Hoàn thành các Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý và cả năm 2020 bảo đảm chất lượng và thời gian; đổi mới nội dung và hình thức báo cáo hàng tháng, quý. Chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời kịch bản tăng trưởng kinh tế, kịch bản kiểm soát lạm phát phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành. Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực. Đánh giá lại quy mô GDP theo chuỗi số liệu đến năm 2020 để cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đại hội Đảng các cấp.

Biên soạn tờ gấp số liệu và thông cáo báo chí về tình hình kinh tế - xã hội hàng quý. Tổ chức tốt các cuộc họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội tại cơ quan Tổng cục.

Biên soạn và phát hành Niên giám thống kê đầy đủ và tóm tắt năm 2019 và các ấn phẩm thống kê khác bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Nâng cao chất lượng các ấn phẩm thống kê, tiếp tục ứng dụng Infographic trong biên soạn các ấn phẩm, từng bước ứng dụng videographic; đa dạng hóa các hình thức phổ biến thông tin thống kê, tập trung phổ biến qua Trang thông tin điện tử mới của Tổng cục Thống kê, tiến hành biên soạn các ấn phẩm điện tử. Trên cơ sở các cuộc điều tra, Tổng điều tra toàn Ngành biên soạn kịp thời các ấn phẩm chuyên đề, chuyên sâu phục vụ nhu cầu thông tin của các đối tượng sử dụng. Phối hợp với Bộ, ngành xây dựng và thực hiện Quy chế chia sẻ thông tin giữa Tổng cục Thống kê với Bộ, ngành.

Thực hiện tốt Hệ thống phổ biến số liệu chung tăng cường (e-GDDS), đẩy mạnh tiến độ việc phối hợp với các Bộ, ngành để xây dựng kế hoạch, lộ trình phổ biến số liệu thống kê theo hệ thống phổ biến dữ liệu riêng. Thực hiện tốt vai trò thành viên Nhóm công tác về chia sẻ, phân tích và phổ biến thông tin thống kê của cơ quan Thống kê ASEAN.

Biên soạn và phổ biến số liệu thống kê nước ngoài đến các đối tượng dùng tin trong nước; Cung cấp thông tin cho các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao theo đúng quy định; xuất bản cuốn sách Giới thiệu Thống kê Việt Nam bằng tiếng Anh; xuất bản, phát hành video clip giới thiệu Thống kê Việt Nam.

4.2. Phân tích, dự báo thống kê

Đẩy mạnh công tác phân tích và dự báo thống kê trong đó tập trung vào hoàn thành các chuyên đề phân tích chuyên sâu và tăng cường chất lượng báo cáo phân tích. Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về kiến thức kinh tế vĩ mô, các phương pháp dự báo định lượng cho các đơn vị trong toàn Ngành.

5. Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Các Chi bộ, Đảng bộ thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề nhằm tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nhằm nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước, yêu Ngành qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Chi bộ của các đơn vị và Đảng bộ Tổng cục Thống kê, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công đoàn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của công chức, viên chức và người lao động; giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Đoàn thanh niên cơ quan Tổng cục Thống kê tổ chức hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện, xây dựng nông thôn mới, hiến máu nhân đạo; các phong trào làm sạch, đẹp cơ quan, nơi làm việc. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần tích cực học tập, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ./.